

Huấn nghệ điện toán Quản Lý Dự Án và Powerpoint

SEEDS 2100 sẽ tổ chức 2 khóa học:

1. Khóa học Powerpoint trung cấp, vào sáng chủ nhật, từ 10:00 – 13:00
2. Khóa học Quản Lý Dự Án (Project Management) căn bản vào chiều chủ nhật, từ 14:00 – 17:00.

Các khoá học sẽ kéo dài trong 8 tuần từ ngày Chủ Nhật 18/02/2024 đến Chủ Nhật 14/4/2023. Chủ Nhật 31/03/2023 ngày lễ được nghỉ. Địa điểm sẽ được thông báo trực tiếp cho các học viên ghi danh và được nhận vào lớp học.

Khóa Powerpoint là khóa trung cấp, học viên cần phải có kiến thức chung về Microsoft PowerPoint để làm thuyết trình hay dương ảnh, hoặc đã theo học các khóa Powerpoint căn bản trong các năm trước. Khóa học sẽ chú trọng đến việc chỉnh sửa nội dung và làm việc với đồ họa hay dùng smart art, video, âm thanh với Powerpoint. Học viên sẽ biết cách chia sẻ, cộng tác với đồng nghiệp cho tiện lợi khi thực hiện một tài liệu Powerpoint.

Quản lý dự án (Project Management) là hành động lập kế hoạch, tổ chức và quản lý một dự án nhằm đạt được mục tiêu hoặc kết quả đã xác định trước. Khóa Quản Lý Dự Án giúp học viên có căn bản, để hiểu và biết những việc cần có và cần làm khi thiết kế, theo dõi các dự án trong đời sống, hay trong công sở. Giao dịch, thương thuyết là điều quan trọng khi điều hành một dự án. Học viên sẽ được hướng dẫn về căn bản của chuyện việc giao dịch, thương thuyết, tránh những hiểu nhầm trong lúc thi hành dự án, hầu việc làm thành công tốt đẹp. Khóa học chưa chú trọng về việc dùng các nhu liệu đặc biệt của Project Management, tuy nhiên học viên cần biết sử dụng Excel và Word.

Chương trình học sẽ chiếu nhiều video bằng tiếng Anh, học viên cần đủ khả năng về Anh ngữ để theo học.

Ngoài trừ một vài chi phí về sách vở, trà nước, các khóa học hoàn toàn miễn phí khi học viên có mặt đầy đủ trong các buổi học. Vắng mặt ngoài lý do bệnh tật, học viên sẽ phải đóng \$50 mỗi lần vắng mặt. Năm nay, tất cả các học viên đều phải đóng tiền cọc là \$350 trong ngày học đầu tiên. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại trong ngày cuối khóa học (trừ khi có hình phạt cho việc vắng mặt). Ngoài ra để cho việc học được trôi chảy tốt đẹp nhất, học viên cần đến trước giờ học 10-15 phút. Lớp học không thể bắt đầu nếu các học viên vẫn chưa sẵn sàng và có mặt, do đó đến trễ sẽ bị phạt \$10 vì gây bất tiện cho các học sinh khác.

Học viên cần mang theo laptop có gắn Powerpoint, Excel và Word.

Số chỗ có giới hạn, xin ghi tên liên lạc sớm với Bích Thủy 0423 657 802, Tố 0428 925 261, trước thứ tư 14/02/2023 để biết thêm chi tiết.